



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

Tuyên dương 26 “Phụ nữ hai giỏi”

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Phụ nữ hai giỏi”.

Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị, khóa 2022 - 2024

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tiến sĩ Phạm Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I trao giấy khen và tặng hoa chúc mừng các học viên có thành tích xuất sắc.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Sáng ngày 6/3, UBND tỉnh họp nghe Sở Y tế báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) của Nhà

nước đang thực hiện 2 loại giá dịch vụ KCB đối với người bệnh có thẻ BHYT và đối với bệnh nhân không có thẻ BHYT. Việc xây dựng Nghị quyết nhằm mục đích thực hiện đúng quy định của Trung ương và thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm đúng trình tự, quy định pháp luật hiện hành, góp phần duy trì kết quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nội dung dự thảo Nghị quyết quy định về

giá một số dịch vụ KCB như: giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe; giá dịch vụ ngày giường bệnh; giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm; giá các dịch vụ kỹ thuật tại trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Sau khi nghe ý kiến, đề xuất của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cao về sự cần thiết ban hành

(Xem tiếp trang 4)
HOANG LANH

Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày 6/3, các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024), 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2024).

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm công đoàn ấm áp, yêu thương” trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Tham gia hội thi có 15 đội với 90 thành viên đến từ công đoàn ngành, liên đoàn lao động các huyện, thành phố. Theo quy định của Ban tổ chức, mỗi đội thi gồm 6 thành viên, nấu 1 mâm cơm cho 6 người ăn với số tiền 600.000 đồng. Các đội có 90 phút để nấu ăn và trình bày mâm cơm. Thời gian thuyết trình của mỗi đội tối đa là

5 phút. Với sự khéo léo, nhanh nhẹn, các đội đều hoàn thành mâm cơm theo đúng quy định của Ban tổ chức. Các món ăn đa dạng, được trình bày đẹp, hấp dẫn, bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hội thi nhằm nâng cao kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và kỹ năng nội trợ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đồng thời là dịp để đoàn viên, công nhân viên chức lao động có cơ hội được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tinh đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các đội tham gia hội thi.

* Ban Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức lễ dâng hương, báo công tại đền Hai Bà Trưng (thành phố Thái Bình).

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, gần 50 cán bộ, chiến sĩ đại diện phụ nữ Công an tỉnh đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của Hai Bà Trưng cùng các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Những năm qua, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã ra sức học tập, rèn luyện, công tác cùng các lực lượng Công an Thái Bình lập nhiều chiến công vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc bình yên của nhân dân. Các nữ cán bộ, chiến sĩ nguyện phát huy truyền thống

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Sơ kết 1 năm thực hiện đề án phát triển nghệ thuật chèo trong trường học

Sáng ngày 6/3, tại xã Quốc Tuấn (Kiến Xương), Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện đề án phát triển nghệ thuật chèo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là đề án 2489).

Tính đến tháng 12/2023, sau 1 năm triển khai thực hiện đề án 2489, 100% các đơn vị đã đưa nghệ thuật chèo vào trường học, giảng dạy chính khóa; đồng thời lồng ghép, tích hợp trong các môn học và hoạt động giáo dục một cách sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với chương trình giáo dục và đặc trưng từng môn học, cấp học, điều kiện thực tiễn của đơn vị. Một số phòng giáo dục và đào tạo và một số cơ sở giáo dục đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên tìm hiểu cơ bản về nghệ thuật chèo nên việc triển khai đề án thuận lợi. Tuy nhiên, toàn ngành cũng gặp một số khó khăn, hạn chế cần được tháo gỡ như: đội ngũ giáo viên chưa được tập huấn đồng bộ, cơ sở vật chất,

(Xem tiếp trang 4)
ĐẶNG ANH

Khởi động tháng thanh niên năm 2024

Sáng ngày 6/3, Thành đoàn Thái Bình, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức khởi động tháng thanh niên năm 2024 và phát động phong trào “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”.

Với chủ đề “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, các cấp bộ đoàn ở thành phố, Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chủ trương thực hiện hiệu quả các phong trào lớn, trọng tâm là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực, đi đôi với bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cấp bộ đoàn tập trung hoàn thành những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được xác định, đặc biệt là những hoạt động của tuổi trẻ hướng về cơ sở, tiêu biểu như trồng cây bảo vệ môi trường, trao tặng công trình sân chơi cho thiếu nhi, xây dựng nhà tình nghĩa... Cùng với đó, tuổi trẻ các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp sẽ tham gia xây dựng chính quyền số, xã hội số; nâng cao năng lực số cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Nhân dịp này, 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ ban tổ chức; đoàn thanh niên các đơn vị đã phối hợp khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 350 trẻ em; gắn biển mã QR tại công trình thanh niên tuyên truyền về di tích lịch sử văn hóa; trồng cây xanh tại trường học.

XUÂN PHƯƠNG

Cán bộ, hội viên, phụ nữ Thái Bình thi đua chuyển đổi số

(Xem trang 3)



Chuyển đổi số góp phần thay đổi phương thức kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất của Hợp tác xã Nông dược Gotafarm (xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy).